
 

 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 
  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจําป  พ.ศ. 2565 

วันศุกรท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 

   อําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง 
รายชื่อผูเขาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อ  –  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

นายโสภณ  ไชยการ 
นายวิทยา  มณี 
นายสุทัศน  ยิ้มนอย 
นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน 
นายสมคิด  เลิศวิเชียร 
นายจักรี  ชุมนาค 
นายแดง จิตรอักษร 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 6 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 4 
ประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 7 
รองประธานสภาฯ  

โสภณ  ไชยการ 
วิทยา  มณี 
สุทัศน  ย้ิมนอย 
วิสุทธ์ิ  แกวเนิน 
สมคดิ  เลิศวิเชียร 
จักรี  ชุมนาค 
แดง จิตรอักษร 

รายชื่อผูไมมาประชุม 
- ไมมี                                                                                                                   

รายชื่อผูเขารวมประชุม  
 

ลําดับที ่ ชื่อ  –  สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

นางทิฐิชภักดิ์  คงพล 
นายสุนทร  วัฒนโภคา 
นายนพนันท  บัวซิม 
นางภัทธณี  ยังชวย 
นายสุชาติ  นุนทอง 
นายอนุสรณ  คงฤทธ์ิ 
นายเชี่ยว  เสนี 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ 
เลขานุการนายกฯ 
ผูอํานวยการกองชาง 
หัวหนาสํานักปลัด 
รองนายก อบต.เขาขาว 
รองนายก อบต.เขาขาว 
นายก อบต.เขาขาว 

ทิฐิชภักดิ์  คงพล 
สุนทร  วัฒนโภคา 
นพนันท  บัวซิม 
ภัทธณี  ยังชวย 
สุชาติ  นุนทอง 
อนุสรณ  คงฤทธ์ิ 
เชี่ยว  เสนี 

 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
              เมื่อที่ประชุมพรอม นายสมคิด  เลิศวิเชียร  เลขานุการสภาฯ ไดเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจําป พ.ศ. 2565  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานสภาฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  - เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  

  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่ไดแจกใหกับสมาชิกสภาฯ  
 ทุกทานแลวนะครับ 
 

 
 
          /ระเบียบวาระท่ี 2... 

สาํเนา 
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ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 คร้ังท่ี 2 ประจําป พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2565 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมดวย มีทานใดจะแกไขเพ่ิมเติม 
 รายงานการประชุมฯหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ  เห็นชอบ 6  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี   งดออกเสียง  

1 เสียง (นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน) ประธานสภาฯ 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภาฯ  3.1 เร่ืองประกาศใชแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ขอเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว  ชี้แจงรายละเอียดครบั 
นายเชี่ยว  เสนี  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานและผูเขารวมประชุม
นายก อบต.เขาขาว กระผมนายเชี่ยว  เสนี นายก อบต.เขาขาว ขอชี้แจงรายละเอียดครับ เร่ือง 

ประกาศใชแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่องคการบรหิาร
สวนตําบลเขาขาว ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 
2566 เมื่อวันที่  2 กันยายน พ.ศ. 2565 แลวนั้น องคการบริหารสวนตําบล     
เขาขาว จะตองดําเนินการ จัดทําแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป บัดนี้องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ไดประกาศใชแผนดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2565 เรียบรอยแลวครับ 
ขอบคณุครับ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  3.2 เร่ืองรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

เขาขาว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขอเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว  ชี้แจงรายละเอียดครบั 

นายเชี่ยว  เสนี  ครับ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
นายก อบต.เขาขาว  เขาขาว ประจําป พ.ศ.2565  ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนา ฯ ไดดําเนินการประชุม เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจําป พ.ศ.2565 เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผานมา  
ตามระเบียบวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ไดระบุวา เมื่อคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาไดดําเนินการจัดประชุมเรียบรอยแลว ใหรายงานขอสรุป
ปญหา แนวทางแกไข พรอมขอเสนอแนะ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 
เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป ตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเขาขาว และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล      
เขาขาว จึงจะจัดทําประกาศรายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา  ให
ประชาชนไดรับทราบ ซึ่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป 
2565  ตามเอกสารที่ไดแจกใหสมาชิกแลวนะครบั ขอบคุณครบั 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
        /ประธาน... 
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ประธานสภาฯ  3.3 เร่ืองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) แกไข คร้ังท่ี 1/2565 
ขอเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว  ชี้แจงรายละเอียดครบั 

นายเชี่ยว  เสนี  ครับ เร่ืองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) แกไข คร้ังที่ 1/2565     
นายก อบต.เขาขาว ตาม ท่ี ได ประกาศใชแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห งชาติ  ฉบับที่  13           

(พ .ศ.2566 - 2570) เมื่อ วัน ท่ี  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  แลวนั้น  ทําให
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ตองดําเนินการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน        
(พ.ศ . 2566 - 2570) ในสวนที่  2 ขอ 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 ตองแกไข เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
13  และสวนท่ี 3 การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่  3 พ.ศ.2561 ขอ 8 วรรค 2 กําหนดวา เมื่อ
ผูบริหารทองถ่ิน เห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินที่แกไขแลว ใหปดประกาศใชให
ประชาชนทราบ พรอมแจงใหสภาทองถ่ินทราบ และบัดนี้องคการบริหารสวนตําบล
เขาขาวไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2566 - 2570) แก ไข ครั้ งที่ 
1/2565 เมื่ อ วัน ที่  24 พฤศ จิกายน พ .ศ . 2565  เรียบ รอยแล วครับ  ซึ่ ง
รายละเอียดตามเอกสารที่ไดแจกใหทางสมาชิกแลวนะครับ ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ 3.4 เร่ืองรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวน

ตําบลเขาขาว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขอเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว  ชี้แจงรายละเอียดครบั 

นายเชี่ยว  เสนี  ตามบทบัญญัติในมาตรา 58/5  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร
นายก อบต.เขาขาว สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 กําหนดใหนายก 

องคการบริหารสวนตําบลแถลงนโยบายตอสภาทองถ่ิน ซึ่งกระผมไดแถลงนโยบาย 
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ใน
การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2565 และไดกําหนดใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ไดแถลงไว 
ตอสภาเปนประจําทุกป บัดนี้  กระผมไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียด ที่ไดแจกใหกับทางสมาชิกแลว
ครับ  ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ 4.1 เร่ืองขอความเห็นชอบการขออนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม พ้ืนที่

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตทิรงครองสิรริาชสมบัติครบ 60 ป (หนองหนาถํ้า) หมู
ที่ 2 ตําบลเขาขาว อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมสภา 
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว เพื่อใหสภาพิจารณาดวยครับ ขอเชิญครับ 
 
 
 
        /นายเชี่ยว... 
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นายเชี่ยว  เสนี  ตามท่ีไดขอเสนอญัตติเร่ือง ขอความเห็นชอบการขออนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ี 
นายก อบต.เขาขาว ปาไม พื้น ท่ี สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป    

(หนองหนาถํ้า) พื้นท่ี จํานวน 20 ไร  หมูที่ 2 ตําบลเขาขาว อําเภอหวยยอด จังหวัด
ตรัง ตามหนังสืออําเภอหวยยอด ที่ ตง 0318/ว 3411  ลงวันที่ 17 สิงหาคม 
2565 เร่ืองการเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม และขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีท่ีปรากฏวายังมีสวนราชการใดเขาทําประโยชนใน
พื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญาต แจงวาดวยกรมปาไม ไดแจงซักซอมแนวทางการปฏิบัติ
เก่ียวกับการขออนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2563 ใหสวนราชการท่ีเขาทําประโยชนพื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญาต     
ยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชน และขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่         
8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏวายังมีสวนราชการใดเขาทําประโยชนในพื้นที่
ปาไมกอนไดรับอนุญาต และตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 และ
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชนในเขตปา พ.ศ. 2558    
ขอ 6 วรรคหนึ่ ง ประกอบกับแบบคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา         
ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ไดกําหนดใหผูที่
ประสงคจะขออนุญาตทําประโยชนในเขตปา ตองแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงการ
พิจารณาใหความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ปานั้นตั้งอยูดวย    
แตเน่ืองจากองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ไดมีการเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม
ที่ตองขออนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว พื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป (หนองหนาถํ้า) หมูที่ 2 ตําบลเขาขาว อําเภอ  
หวยยอด จังหวัดตรัง และยังไมไดดําเนินการขออนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่ปา
ไมดังกลาว เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง หรือระเบียบที่เก่ียวของ 
และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 จึงเสนอญัตติตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลเขาขาว เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการขออนุญาตเขา
ทําประโยชนในพ้ืนที่ปาไม พ้ืนที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 60 ป (หนองหนาถํ้า)    หมูที่ 2 ตําบลเขาขาว อําเภอหวยยอด จังหวัด
ตรังตอไป 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว ที่ไดชี้แจงรายละเอียดญัตติ  
ตอสภาเพ่ือทราบกอนพิจารณา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอซักถามหรืออภิปราย
เพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม 
กระผมจะขอมติตอที่ประชุม เพ่ือใหความเห็นชอบการขออนุญาตเขาทําประโยชนใน
พื้นที่ปาไม พื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป     
(หนองหนาถํ้า) หมูที่ 2 ตาํบลเขาขาว อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 
สมาชิกสภาฯ ทานใดมีมติเห็นชอบการขออนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนที่ปาไม  
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียติทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป (หนองหนาถํ้า) 
หมูที่ 2 ตําบลเขาขาว อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ขอใหยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบการขออนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนที่ปาไม พ้ืนท่ีสวนสาธารณะเฉลิม 
พระเกียรติทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป (หนองหนาถํ้า) หมูท่ี 2 ตําบลเขาขาว  
อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง  
 
 

        /เห็นชอบ... 
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เห็นชอบ  6  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี  งดออกเสียง 1 เสียง (นายวิสุทธิ์  แกวเนิน) 
ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ 4.2 เรื่องรางระเบียบสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว วาดวยการดําเนินการ
ของประชาชนในการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ ตามหนังสืออําเภอหวยยอด ดวนท่ีสุด ที่ ตง 0023.15/ว 2884 ลงวันที่ 19 
กรกฎาคม 2565 เรื่อง ตัวอยางรางระเบียบสภาทองถ่ินวาดวยการดําเนินการของ
ประชาชนในการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. ... ดวยพระราชบัญญัติการ
เขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2565 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วัน ท่ี 24 กุมภาพันธ 2565 และมีผลบังคับตั้ งแต วันถัดจากวันประกาศใน         
ราชกิจจานุเษกษา เปนตนไป โดยมาตรา 9 กําหนดใหผูมีสิทธิเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ
ทองถ่ินที่ประสงคใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํารางขอบัญญัติทองถ่ินหรือเชิญ
ชวนใหรวมเขาชื่อ ใหยื่นคํารองตอประธานสภาทองถ่ิน ตามระเบียบที่ประธานสภา
ทองถ่ินกําหนดโดยความเห็นชอบของสภาทองถิ่น เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธสราง
ความรับรูความเขาใจในการมีสวนรวมของประชาชน โดยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ
ทองถ่ิน เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมาย ในการนี้ 
สภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว จึงขอเสนอรางระเบียบสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเขาขาว วาดวยการดําเนินการของประชาชนในการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ
ทองถ่ิน พ.ศ. 2565 เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาวพิจารณา 
รายละเอียดตามเอกสารที่ไดแจกใหกับสมาชิกสภา ฯ ทุกทานแลวนะครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอซักถามหรือตองการปรบัเปลี่ยนรายละเอียดเพ่ิมเตมิ 
หรือไม หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอซักถามหรือแกไขเพ่ิมเติม กระผมจะขอมติ
ตอที่ประชุม เพื่อใหความเห็นชอบรางระเบียบสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว 
วาดวยการดําเนินการของประชาชนในการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 
2565  

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรางระเบียบสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว วาดวยการ 
ดําเนินการของประชาชนในการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2565  
เห็นชอบ  6  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี   งดออกเสียง 1 เสียง (นายวิสุทธ์ิ  แกวเนิน) 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ หรือผูบริหารทานใดมีเรื่องที่จะแจงหรือเรื่องที่จะปรึกษาหารืออีก

หรือไม  
นายสุทัศน  ยิ้มนอย      เร่ืองปญหาน้ําทวมบานนายสามารถ จิตรแกว  และนางรัชนี  เดชภักดี   
สมาชิกสภาฯ หมูที่ 4 หมูท่ี 4 ต.เขาขาว ฝนตกหนักทําใหเกิดน้ําทวม ขอใหทาง อบต.ชวยแกไขใหดวย 

ครับ  
นายเชี่ยว  เสนี           ตามที่สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 4 เสนอ กระผมจะใหทางกองชางเขาไปดูหนางาน     
นายก อบต.เขาขาว แลวจะแกไขปญหาใหครับ 
ประธานสภาฯ           ขอความรวมมือสมาชิกสภาฯ ทุกหมูบาน ทําถังขยะเปยกลดโลกรอนดวย 
   เพราะเปนนโยบายของทางจังหวัด 
 
 
 

           /นายเชี่ยว... 
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นายเชี่ยว  เสนี             ตอนนี้กระผมก็ไดเขารวมประชุมประจําเดือนกับ อสม. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 
นายก อบต.เขาขาว        โดยขอความรวมมือ อสม.จัดทาํถังขยะเปยก และรณรงคประชาสัมพันธใหทุก 

ครัวเรือนรวมทําถังขยะเปยกเพ่ือลดโลกรอนดวย เพราะเปนนโยบายของรัฐบาล 
- เชิญชวนสมาชิกทุกคนรวมทําบุญ สาํนักงาน ในวันจันทรที่ 26 ธันวาคม 2565 
โดยใหนําปนโตมาถวายพระดวย  หลังจากทําบุญเสร็จก็จะมีการเลี้ยงปใหมดวย 
- สําหรับการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ประจําป 2566 นี้ กระผมก็จะจัดเหมือนทุกป 
ที่ผานมา  และปน้ีจะมีรายการอาหาร จํานวน 8 อยาง และขอชุดการแสดงของเด็ก  
หมูบานละ 1 ชุด  

                               - ปฏิทินปใหม 2566 จะขอความรวมมือใหสมาชิกสภาฯ ไปแจกใหชาวบานตาม 
จํานวนครัวเรอืนดวยนะครับ  
- สําหรับปญหาเรื่องน้ําประปา หมูที่ 5  ตอนนี้ไดดําเนินการของบประมาณไปแลว 
จํานวนเงิน 3,319,000 บาท  

                               -  เรื่องสุดทาย เรื่องท่ีราชพัสดุ ท่ีโรงเรียนบานหนองยูง ตอนนี้ไดดําเนินการเสร็จ 
เรียบรอยแลว  ซึ่งเปนนโยบายที่ไดใหไวกับประชาชน     

ประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทานใดมีเร่ืองท่ีจะแจงหรือมีเร่ืองที่จะปรึกษาหารอือีกหรือไม หาก
ไมมี กระผมจะขอปดการประชุม และขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกทานท่ีเขารวม
ประชุมในวันนี้  

        

เลิกประชุมเวลา  11.30  น.  
 
 

(ลงชื่อ)       สมคิด  เลิศวิเชียร     ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                (นายสมคิด  เลิศวิเชียร) 
                     เลขานุการสภาฯ       

 

(ลงชื่อ)       วิสุทธ์ิ  แกวเนิน    ผูตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายวิสุทธิ  แกวเนิน) 
                  ประธานสภา ฯ   

 

      
 
 
 

          
         

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


